

## HƯỚNG DẪN

### Một số nội dung liên quan công tác đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay 100% thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trực tuyến ở mức độ 4 (tiếp nhận, xử lý hồ sơ; thanh toán phí, lệ phí trên môi trường mạng; kết quả được gửi qua thư điện tử của người sử dụng; kết quả bản giấy được gửi qua đường bưu điện tới doanh nghiệp). Đánh giá chung cho thấy các doanh nghiệp đã quen với hình thức đăng ký doanh nghiệp mới, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn thực hiện như sau:

#### 1. Về đăng ký và sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ

Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử đã được quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 và Chương V Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ: *Một Tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh và việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.*

Quá trình xử lý hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thấy nhiều chủ doanh nghiệp nhờ người khác sử dụng giấy tờ pháp lý cá nhân của mình để lập Tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc để người khác sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh của cá nhân sẽ gây rất nhiều rủi ro cho chủ doanh nghiệp khi toàn bộ hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp được nộp qua tài khoản này. Do đó Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến cáo các chủ doanh nghiệp trực tiếp thực hiện việc lập Tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ. Đối với những chủ doanh nghiệp đã nhờ người khác sử dụng giấy tờ pháp lý cá nhân của mình để lập Tài khoản đăng ký kinh doanh thì liên hệ để lấy lại tài khoản và thay đổi mật khẩu để tránh những hệ lụy pháp lý về sau.

#### 2. Về thể thức, thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Hồ sơ sẽ bao gồm 2 phần:

(1) *File hồ sơ đính kèm*: Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới

dạng văn bản điện tử. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”. Nếu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số có thể sử dụng định dạng “.doc” hoặc “.docx”, nếu doanh nghiệp ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) sẽ có định dạng “.pdf”.

Có một số doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật cắt, dán chữ ký trên file hồ sơ; chụp, scan hồ sơ lệch trang, lệch dòng, mờ chữ, số đều không đảm bảo; để không bị trả lại hồ sơ đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nêu trên.

Với những hồ sơ gộp chung nhiều thủ tục hành chính, đề nghị doanh nghiệp xác định thủ tục hành chính nào thực hiện trước, thủ tục nào thực hiện sau để xác định thẩm quyền của từng người khi ký và nộp hồ sơ.

(2) *Thông tin kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp*: yêu cầu phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy.

Một số doanh nghiệp không kiểm tra kỹ các thông tin (đặc biệt là thông tin về nơi cấp giấy chứng thực cá nhân: Công an tỉnh/thành phố đối với Chứng minh nhân dân hoặc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với Căn cước công dân) giữa file hồ sơ và thông tin kê khai trên Cổng thông tin dẫn đến thông tin hồ sơ không thống nhất.

### 3. Về bản sao giấy chứng thực cá nhân

File hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Theo quy định tại các Điều 12, 21-24; 31; 49-54 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, những thủ tục hành chính yêu cầu thành phần hồ sơ liên quan đến chứng thực cá nhân đều phải cung cấp bản sao.

Do vậy đề nghị doanh nghiệp và người dân khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện đúng quy định (*nộp file Scan bản sao một trong các loại giấy tờ sau thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực*). Trường hợp bản sao công chứng mờ do phôi tô có thể nộp kèm thêm file bản chụp giấy tờ gốc.

### 4. Về kê khai thông tin địa chỉ doanh nghiệp

Do địa hình của tỉnh chia cắt, dân cư phân bố rải rác tại các thôn, buôn nên nhiều doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở không rõ ràng (không có số nhà, tên đường); thông tin số điện thoại liên lạc là một trong những thông tin bắt buộc đối với doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đăng ký số điện thoại ảo hoặc không sử dụng được gây khó khăn rất nhiều đối với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan quản lý về Thuế.

Việc đăng ký thông tin không chính xác, không rõ ràng, cơ quan quản lý nhà nước không kiểm tra được dẫn tới rủi ro doanh nghiệp vi phạm quy định về kê khai thông tin không trung thực; bỏ địa chỉ kinh doanh (nếu bỏ địa chỉ kinh doanh trên

1 năm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp)

#### 5. Về thực hiện cam kết góp vốn điều lệ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định về việc góp vốn, lập sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông dẫn tới khi tranh chấp xảy ra không có căn cứ xử lý.

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tăng cường triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 294/UBND-KT ngày 14/6/2023 về việc tăng cường công tác hậu kiểm đối với các trường hợp có dấu hiệu góp vốn ảo, tăng vốn ảo tại doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư mức phạt có thể từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy vào mức vốn điều lệ doanh nghiệp kê khai không.

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, mọi vướng mắc cần được hỗ trợ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 02613.549.102 để được hướng dẫn.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

#### **Nơi nhận:**

- Các tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân;
- Trung tâm HCC (hướng dẫn);
- Cổng thông tin điện tử Sở KHĐT (đăng t/b);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: ĐKKD.



**Nguyễn Xuân Tuấn**

